



THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH NĂM 2019

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: **Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh**
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và Anh Chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

Trước hết, tôi xin được gửi đến mọi thành viên trong gia đình giáo phận, quý ân nhân, thân nhân, bằng hữu của cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng ở mọi nơi lời chào chúc niềm vui và an bình nhân dịp đại lễ Phục Sinh: **Mừng Chúa Phục Sinh, Alleluia!**

Ân phúc và Tin mừng Phục sinh chính là một đời sống mới trong quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, là hồng ân được sống khi vượt qua những gian khổ, thử thách của cuộc đời, nhiều khi là những vực thẳm, bóng đêm tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Con đường thập giá với những khổ lụy của sự ác đến từ những con người cùng sống với Chúa Ki-tô ngày xưa đã được Ngài hoàn thiện, hóa giải bằng tình yêu thương dung thứ và lòng khiêm nhu, bằng sự tự hạ thẳm sâu của ngôi vị Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc. Đấng Phục Sinh đã dẫn đưa nhân loại đến với sự sống viên mãn và vĩnh cửu của Thiên Chúa qua cái chết khốn cùng trên thập giá. Chính Thánh Ý nhiệm mầu và quyền năng của Thiên Chúa đã làm cho Đấng Cứu Thế vượt thắng những khổ nạn, bi thương của cuộc sống trần gian.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi mà tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả đất nước và Hội Thánh chúng ta, đang phải đối diện với những biến cố đầy thách thức, đe dọa đời sống tâm linh và trần thế, tôi muốn chia sẻ với mọi thành viên trong gia đình giáo phận một niềm an ủi và hy vọng khi chúng ta nhận được những huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn mới của ngài: **“Chúa Kitô sống – Christus vivit”**, đề cập đến một đời sống tươi trẻ, mạnh mẽ và hài hòa cho mọi Ki-tô hữu, đặc biệt là cho những người trẻ đang phải đối diện với những thách thức về đức tin, niềm cậy trông, lòng yêu mến vào Thiên Chúa và đời sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn vào thực tại bền vững của lòng tin thác vào Chúa như sau: **“Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta và một cách tuyệt vời, Người mang tuổi trẻ đến với thế giới của chúng ta. Sau đó, những lời đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là: Chúa Kitô đang sống và Người muốn các bạn sống!”** (Tông huấn “Chúa Kitô Sống”, số 1)

Anh chị em thân mến,

Trong niềm hân hoan “Mừng Chúa Phục Sinh”, xin cầu chúc mọi người được tràn đầy thánh ân và sức sống mới trong Chúa Giê-su Ki-tô Sống Lại, để tất cả chúng ta luôn **“hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”** (Cl 3,2).

Xin gửi đến từng anh chị em lời chào thân ái và hiệp nhất trong Chúa Kitô Phục Sinh!

Giám mục của anh chị em,



+Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng